

THÁI BÌNH

Quyết liệt và linh hoạt trong giải phóng mặt bằng

KỶ 3: ĐẢNG VIÊN ĐI TRƯỚC

GPMB là công việc khó, liên quan đến nhiều người và thường nảy sinh những vấn đề xã hội phức tạp, khó lường. Do đó, cần phải kiên trì, khéo léo, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của người dân, nhất là phải phát huy tinh thần “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Vận dụng cách làm này, nhiều địa phương trong tỉnh đã tháo gỡ những “nút thắt” trong GPMB, bảo đảm tiến độ công trình và tạo được sự đồng thuận của người dân.

Đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà
Ông Nguyễn Văn Phiêm, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Nam Hưng (Tiền Hải) cho biết: Hiện nay, địa phương đang tập trung GPMB 2 dự án trọng điểm là tuyến đường bộ ven biển và đường 221A. Để sớm có mặt bằng sạch, việc nắm bắt tình hình tư tưởng, nguyện vọng của nhân dân phải đi trước một bước. Đảng ủy xã phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ trực tiếp tới

từng thôn kíp thời nắm bắt tình hình, chỉ đạo giải quyết những vấn đề phát sinh; đồng thời, vận động đảng viên gương mẫu đi đầu trong công tác GPMB từ những ngày đầu kiểm đếm, nhận phương án bồi thường và đất tái định cư, bàn giao mặt bằng để nhân dân thực sự tin tưởng “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Với sự chủ động vào cuộc, đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà nên dù chưa có phương án đền bù, GPMB đối với đất ở, chưa được

nhận tiền đền bù nhưng các hộ gia đình mặt đường thôn Lộc Trung rất đồng thuận tạo điều kiện cho đơn vị thi công để tuyến đường sớm hoàn thành. Ông Trần Ngọc Tiu, Trưởng thôn Lộc Trung chia sẻ: Với phương châm “Nghĩ cho dân, vì dân mà làm” của cấp ủy, chính quyền, MTTQ thôn đã tích cực vào cuộc tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận, thống nhất giữa “ý Đảng, lòng dân”. Dù chưa nhận được tiền đền bù, hỗ trợ

GPMB nhưng nhân dân tự giác tháo dỡ các công trình trước đây đã xây dựng, trong đó có một phần xây lấn chiếm hành lang, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.
Còn đối với ông Vũ Văn Phương, Phó Bí thư Chi bộ thôn Tả Phụ, xã Hồng Thái (Kiến Xương) thì những ngày tham gia cùng cấp ủy, chính quyền huyện Kiến Xương, xã Hồng Thái tuyên truyền, vận động nhân dân GPMB đường ĐT457 đã để lại trong ông nhiều cảm xúc, tình cảm của chính người dân quê hương - nơi ông đang sinh sống. Toàn thôn có hơn 20 hộ dân có đất ở và tài sản trên đất thuộc diện tuyên truyền. Sau khi được tuyên truyền, giải thích về cơ chế, chính sách hỗ trợ GPMB, một số hộ dân vẫn không chấp nhận với phương án bồi thường. Để người dân hiểu, sớm đồng thuận, hàng ngày, cán bộ xã, thôn chia nhau đến từng hộ còn vướng mắc để lắng nghe, vận động, tuyên truyền, giải thích về cơ chế, chính sách đền bù, hỗ trợ khi triển khai dự án. “Mua đất thăm lâu”, ý thức chấp hành pháp luật của các hộ dân ngày càng được nâng lên. 100% hộ dân đã đồng thuận bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Đặc biệt, gia đình

đảng viên Nguyễn Ngọc Sơn còn tự nguyện tháo dỡ nhà cửa, các công trình và hiến 27m² đất ở trị giá trên 400 triệu đồng. Chia sẻ về việc làm này, đảng viên Nguyễn Ngọc Sơn cho biết: Ngôi nhà cổ hơn 100 năm của gia đình là nơi thờ cúng tổ tiên, trong đó có mẹ Việt Nam anh hùng và 2 liệt sĩ nên gia đình tôi rất băn khoăn, trăn trở. Nhưng để mở rộng con đường, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội cũng như ghi nhận sự tận tâm, tận tình vì công việc chung của các đồng chí cán bộ xã, thôn nhiều lần tới nhà động viên, chia sẻ, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của gia đình, chúng tôi tự nguyện tháo dỡ nhà cửa, công đoạn, bàn giao mặt bằng để dự án được thi công đúng tiến độ.

Kiên trì nhưng cương quyết

Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ: “Đề trăm lần không dân cũng chịu/Khó vạn lần dân liệu cũng xong”, các cấp ủy đảng, chính quyền trong tỉnh nhận thức rõ: GPMB là nhiệm vụ khó khăn, ngoài việc thực hiện tốt, đúng quy định thì công tác dân vận là nhiệm vụ quan trọng, góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể với nhân dân; và khi dân hiểu,

đồng tình ủng hộ sẽ chấp hành tốt chủ trương thu hồi đất để GPMB. Xuất phát từ quan điểm đó, tỉnh và các địa phương luôn kiên trì tuyên truyền, vận động, tránh gây bức xúc cho người dân có đất bị thu hồi nhưng luôn cương quyết với những hành vi sai trái, cố tình chây ì, không phối hợp trong công tác GPMB, ảnh hưởng đến lợi ích chung.

Những năm gần đây, kinh tế - xã hội của thành phố Thái Bình phát triển nhanh chóng. Nhiều tuyến đường được đầu tư xây dựng. Để hoàn thành được các công trình, dự án này, ông Hoàng Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố cho rằng phải có mặt bằng sạch. Vì vậy, một trong những nhiệm vụ trọng tâm Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố xác định là phải làm tốt công tác đền bù, hỗ trợ GPMB. Coi hiệu quả công tác GPMB là một tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá năng lực công tác của cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Đặc biệt, kiên trì vận động nhân dân, bảo đảm lợi ích của nhân dân trên cơ sở đúng quy định của pháp luật, từ đó tạo sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân. Tuy nhiên, đối với những trường hợp có tình chây ì, thành phố kiên quyết xử lý, tổ chức cưỡng chế một số trường hợp cố tình chây ì tại dự án đường Kỳ Đồng kéo dài; dự án cải tạo, chỉnh trang khu tập thể 4 - 5 phường Lê Hồng Phong; cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc đối với tài sản, hoa màu, cây cối tại dự án xây dựng đường vành đai phía Nam giai đoạn 1 đoạn từ đường Hoàng Văn Thái đến đường Chu Văn An...

Ông Nguyễn Văn Đạt, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Kiến Xương



Công tác tuyên truyền, vận động được huyện Kiến Xương triển khai có trọng tâm, trọng điểm thông qua nhiều hình thức như đối thoại trực tiếp, thành lập các tổ công tác đến từng hộ dân để tuyên truyền, tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh của xã, thị trấn. Đồng thời, nếu gương người tốt, việc tốt, có cơ chế khen thưởng

Đảng viên Đỗ Xuân Trường, thôn Đại Điền, xã An Vũ (Quỳnh Phụ)



Là một đảng viên, tôi luôn gương mẫu chấp hành mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt, khi nhà nước triển khai làm tuyến đường từ thành phố Thái Bình đi cầu Ngính, người dân chúng tôi ai cũng phấn khởi bởi được hưởng lợi nhiều nhất chính là những người dân sinh sống gần tuyến đường. Khi đường to, rộng thì tại nạn giao thông sẽ giảm, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, bà con sẽ yên tâm sản xuất, kinh doanh. Vì vậy, tôi tích cực tuyên truyền, vận động người thân, bạn bè và nhân dân đồng thuận trong công tác đền bù, hỗ trợ GPMB, sớm bàn giao mặt bằng để tuyến đường sớm được thi công.

Là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện Thái Thụy, thời gian qua, thị trấn Diêm Điền có nhiều công trình, dự án phải thực hiện GPMB. Hiện thị trấn đang tập trung GPMB dự án tuyến đường bộ ven biển đi qua địa bàn. Ông Nguyễn Duy Tuấn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị trấn cho biết: Xác định GPMB là một trong những nhiệm vụ quan trọng và trọng tâm của Đảng bộ, là vấn đề nhạy cảm liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành và ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người dân, do vậy, MTTQ thường xuyên bám sát địa bàn, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, tập trung tuyên truyền, vận động bà con thực hiện. Với phương châm kiên trì vận động, nói một lần chưa hiểu thì nói hai, ba lần, thậm chí nhiều lần để người dân hiểu; làm sao để bà con tự nguyện và chủ động bàn giao mặt bằng. Đến nay, công tác GPMB có bản đã hoàn thành, còn 17 hộ chưa nhất trí chúng tôi kiên trì tuyên truyền, thuyết phục để bà con hiểu rõ chủ trương, chính sách đền bù, hỗ trợ GPMB của nhà nước.

(còn nữa)
MINH NGUYỄN



Gia đình đảng viên Nguyễn Ngọc Sơn, xã Hồng Thái (Kiến Xương) tự nguyện tháo dỡ nhà cửa, các công trình và hiến 27m² đất ở phục vụ xây dựng tuyến đường ĐT457.

KIẾN XƯƠNG

Nhanh chóng dập dịch cúm gia cầm A/H5N8

Ở dịch cúm gia cầm A/H5N8 xuất hiện trên đàn gia cầm của gia đình ông Nguyễn Văn Chiến, tổ dân phố Hưng Long, thị trấn Kiến Xương (Kiến Xương) ngày 17/7. Đây là hộ có quy mô chăn nuôi lớn với tổng đàn gia cầm 3.411 con. Theo khuyến cáo của cơ quan chức năng, đây là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, rất dễ biến chứng thành các chủng vi rút cúm khác nhau có độc lực cao gây chết nhiều gia cầm, đặc biệt là có khả năng lây nhiễm và gây tử vong trên người. Trước thực trạng đó, huyện Kiến Xương đã tiến hành khoanh vùng và triển khai đồng bộ các giải pháp dập dịch.

Bà Nguyễn Thị Kim Tuyến, Phó Chủ tịch UBND

thị trấn Kiến Xương cho biết: Ngay sau khi nhận được thông báo gia cầm tại nhà ông Nguyễn Văn Chiến chết nhiều không rõ nguyên nhân và kết quả kiểm tra triệu chứng lâm sàng, thực hiện chỉ đạo của tỉnh, của huyện, chính quyền địa phương đã thực hiện tiêu hủy ngay trong ngày 315 con gia cầm ốm chết. Cơ quan chuyên môn đã lấy 3 mẫu bệnh phẩm gửi tới vi rút cúm gia cầm A/H5N8, UBND thị trấn đã ra quyết định tiêu hủy đàn gia cầm của gia đình ông Nguyễn Văn Chiến để bảo đảm khoanh vùng dập dịch theo quy định. Đồng thời, thực hiện đồng bộ các biện

pháp phòng, chống dịch theo quy định như tiêu hủy toàn bộ 3.096 con gia cầm còn lại của hộ chăn nuôi; sử dụng 12 lít hóa chất và 500kg vôi bột để thực hiện vệ sinh, tiêu độc, khử trùng. Ông Nguyễn Văn Chiến cho biết: Đã hơn 10 năm chăn nuôi nhưng chưa bao giờ tôi lại có số lượng gia cầm bị chết vì dịch bệnh nhiều như năm nay. Bình quân mỗi năm tôi nuôi hơn 3 vạn con vịt, thu lãi hàng trăm triệu đồng. Năm nay, giá thức ăn chăn nuôi tăng cao, toàn bộ số gia cầm tiêu hủy lại đến kỳ xuất bán, bình quân 2,4kg/con, tính ra tôi thiệt hại khoảng 250 triệu đồng. Mặc dù “cười đau con xót” song tôi vẫn chấp hành nghiêm lệnh tiêu hủy của chính quyền địa phương, toàn bộ đàn gia cầm đã

được tiêu hủy trong ngày 19/7. Hiện nay, thời tiết diễn biến bất thường, đàn gia cầm đến kỳ xuất bán còn khá nhiều tại các địa phương. Hiện tại, tổng đàn gia cầm của thị trấn Kiến Xương là 43.000 con, trong đó đàn gà 14.000 con, đàn vịt chưa tới kỳ xuất bán 16.000 con, đàn ngan có 2.700 con, còn lại là vịt đến kỳ xuất bán và gia cầm khác. Để dịch cúm không lây lan ra các hộ chăn nuôi khác, thị trấn tiếp tục điều tra, giám sát dịch bệnh trên đàn gia cầm của tất cả các hộ chăn nuôi trên địa bàn. Tập trung tuyên truyền liên tục trên hệ thống truyền thanh về tình hình dịch bệnh, các biện pháp phòng, chống dịch; hướng dẫn hộ chăn nuôi thực hiện các biện pháp an toàn sinh học trong phòng, chống dịch cúm ở gia cầm và ở người.

Ông Nguyễn Văn Đức, Chủ tịch UBND huyện Kiến Xương cho biết: Trước tình hình xuất hiện dịch cúm gia cầm A/H5N8 tại thị trấn, UBND huyện Kiến Xương đã chỉ đạo thị trấn và các cơ quan chuyên môn nhanh chóng vào cuộc lấy mẫu bệnh phẩm xác định nguyên nhân bệnh dịch và tổ chức khoanh vùng ổ dịch, tiêu hủy đàn gia cầm mắc bệnh, tiêu độc, khử trùng theo quy định. Tăng cường giám sát và lấy mẫu xét nghiệm vi rút cúm trên đàn gia cầm tại các khu vực có nguy cơ cao. Huyện đã kiện toàn ban chỉ đạo và tổ giúp việc phòng, chống dịch bệnh động vật cấp

huyện; đồng thời, tổ chức họp khẩn với các xã, thị trấn, ra công điện về việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm. Yêu cầu các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến cáo nhân dân về tác hại và sự nguy hiểm của dịch bệnh trên đàn gia cầm; thực hiện các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, phòng, chống dịch cúm gia cầm, hạn chế chăn nuôi thả đồng và xuất bán gia cầm. Khi xuất hiện vật nuôi chết bất thường, chưa rõ nguyên nhân, các hộ chăn nuôi phải kịp thời báo với trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố hoặc ban chăn nuôi thú y để báo cáo UBND xã, thị trấn xử lý theo quy định. Nghiêm cấm việc hộ chăn nuôi, UBND xã, thị trấn giấu dịch tự ý bán chạy gia cầm bị bệnh. Ngoài ra, UBND huyện chỉ đạo Trạm Chăn nuôi và Thú y hướng dẫn các địa phương thực hiện ngay công tác tiêm phòng bổ sung vắc-xin cho đàn gia cầm kết hợp với các biện pháp kiểm tra, giám sát các hộ kinh doanh, buôn bán giết mổ động vật. Thực hiện tốt công tác vệ sinh, tiêu độc, khử trùng, trong đó tập trung vào các khu vực có nguy cơ cao như khu vực chăn nuôi, các chợ và điểm buôn bán, các cơ sở giết mổ. Phân công cán bộ phụ trách các cụm xã trực tiếp phối hợp với các địa phương kiểm tra, giám sát, theo dõi, phát hiện và hướng dẫn thực hiện các biện pháp chuyên môn để xử lý ổ dịch phát sinh ngay trên diện hẹp.

Với các giải pháp trên, từ ngày 19/7 đến nay trên địa bàn huyện Kiến Xương nói chung và thị trấn Kiến Xương nói riêng không phát sinh gia cầm ốm, chết nghi bệnh cúm gia cầm.



Huyện Kiến Xương tổ chức tiêu hủy 3.411 con gia cầm của gia đình ông Nguyễn Văn Chiến (thị trấn Kiến Xương) theo đúng quy định.

Tăng cường nộp hồ sơ thuế bằng phương thức điện tử

Để tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế, thời gian qua, ngành Thuế đã đẩy mạnh việc hoàn thiện và ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý thuế. Đến nay, hầu hết các thủ tục hành chính về thuế như: đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế, xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế, tra soát thông tin nộp thuế... đều được ngành Thuế thực hiện theo phương thức điện tử. Việc thực hiện các giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế đã tạo điều kiện thuận lợi giúp tiết kiệm chi phí và giảm bớt thời gian cho người nộp thuế trong thực hiện nghĩa vụ thuế.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, Cục Thuế tỉnh, chi cục thuế các huyện và các chi cục thuế khu vực tăng cường tiếp nhận hồ sơ giao dịch của người nộp thuế bằng phương thức điện tử; đồng thời, hạn chế tối đa việc tiếp nhận trực tiếp hồ sơ giao dịch của người nộp thuế tại cơ quan thuế. Thông qua hệ thống ứng dụng do cơ quan thuế cung cấp, người nộp thuế có thể lập và gửi hồ sơ giao dịch thuế điện tử thông qua các kênh truyền tuyến tại hệ thống dịch vụ thuế điện tử (thuedientu.gdt.gov.vn) hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia (dichvucong.gov.vn). Trường hợp không thực hiện được bằng phương thức điện tử, người nộp thuế gửi hồ sơ qua đường bưu điện (không tính nộp trực tiếp tại cơ quan thuế) để hạn chế việc di chuyển, đi lại, bảo đảm an toàn cho bản thân.

MINH HƯƠNG

TIỀN HẢI Tổ chức cưỡng chế thu hồi đất

UBND huyện Tiên Hải vừa tổ chức cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng công cộng công nghiệp An Ninh. Thời gian qua, UBND huyện Tiên Hải, xã An Ninh đã tập trung tuyên truyền, vận động, đối thoại, giải thích các cơ chế, chính sách về bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đến các hộ gia đình, cá nhân để người dân tự nguyện nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp An Ninh. Xã An Ninh có 467 hộ gia đình, cá nhân có đất nông nghiệp nằm trong phạm vi dự án, diện tích đất thu hồi 50ha. Đến nay, dự án đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, tuy nhiên còn 7 hộ chưa nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tiên Hải. Mặc dù huyện Tiên Hải, xã An Ninh đã nhiều lần tổ chức đối thoại, tuyên truyền, vận động, giải thích nhưng các hộ vẫn cố tình không nhận tiền đền bù, chây ì không bàn giao mặt bằng. Căn cứ các quy định của pháp luật, UBND huyện Tiên Hải đã tiến hành cưỡng chế thu hồi đất của 7 hộ gia đình, cá nhân với diện tích trên 8.456m² đất nông nghiệp để nhà đầu tư thực hiện dự án đúng tiến độ.

ĐỨC DUNG

Thả nuôi 473,2 triệu con tôm giống

6 tháng đầu năm 2021, toàn tỉnh thả nuôi 473,2 triệu con tôm giống trên diện tích 2.758,8ha, trong đó: tôm thẻ chân trắng 221,3 triệu con, trên diện tích 240ha; tôm sú 251,9 triệu con, trên diện tích 2.518,8ha. Do ảnh hưởng của thời tiết bất lợi (nắng nóng kết hợp với mưa lớn), môi trường ao nuôi biến động vượt ngưỡng, sức đề kháng của tôm giảm làm phát sinh dịch bệnh đốm trắng. 6 tháng đầu năm, diện tích tôm chết do bệnh đốm trắng là 24,19ha, tăng 4,81ha so với năm 2020 tại các xã: Thái Đô, Thụy Hải (Thái Thụy), Nam Cường, Đông Minh, Nam Thắng (Tiền Hải). Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã cấp 8.500kg hóa chất hỗ trợ các địa phương xử lý diện tích tôm chết và kênh cấp nước chung cho toàn vùng. Sau khi xử lý, 100% diện tích bị bệnh đã được các hộ dân cải tạo, thả lại tôm giống cỡ lớn hoặc cua, cá nước lợ.

NGÂN HUYỀN